

Số: /BC-UBND

Đắk Glong, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong.

UBND huyện nhân được Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 27/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND huyện báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri Vàng A Di, thôn 12, xã Quảng Hòa

1.1 Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đẩy nhanh tiến độ đoạn đường liên xã từ Quảng Hòa đi Quảng Sơn.

Trả lời: Công trình Nhựa hóa đường GTLX Đắk R'măng - Quảng Hòa (Lý trình Km0+00 -:- Km13+184) được khởi công vào tháng 8/2022, thời gian thi công của công trình theo quy định của hợp đồng đã được ký kết là 650 ngày. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng thời tiết và một số thủ tục liên quan đến đất đai thuộc quyền quản lý của các đơn vị như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn; Công ty Cổ phần mỹ nghệ MDF Bisson nên ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Tuy nhiên, sau khi UBND huyện làm việc với các đơn vị có liên quan, cùng nhau tháo dỡ khó khăn về thủ tục hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đến thời điểm hiện tại tiến độ công trình cơ bản đảm bảo theo hồ sơ được phê duyệt (*ước đạt khoảng 23% khối lượng theo hợp đồng*).

1.2 Đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra lại công trình kênh mương thủy lợi đập Suối đá đoạn nhà ông Ba Sì nước tràn ra ngoài và tràn vào nhà ông Ba Sì, có nguy cơ bị sạt lở và đường kênh mương đập suối đá này đến giờ người dân chưa được hưởng.

Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông trả lời như sau: Về phía Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư dự án trả lời ý kiến của cử tri như sau: Công trình Thủy lợi Suối đá đã hoàn thành công tác xây lắp trong năm 2022 và được Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông nghiệm thu hoàn thành công trình, hiện nay đang thực hiện công tác bàn giao đơn vị quản lý và khai thác vận hành. Vừa qua, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đã thực hiện công tác vận hành thử hệ thống kênh tưới khu tràn dâng phục vụ

tưới cho mùa khô năm 2022 và 2023. Đến nay, hệ thống kênh tưới khu tràn dâng đã đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 300 ha (240 ha cây công nghiệp và 60 ha lúa nước), việc này đã được UBND huyện và UBND xã Quảng Hòa xác nhận tại biên bản làm việc ngày 14/06/2023.

Sau khi tiến hành kiểm tra đoạn kênh mương qua nhà ông Ba Sĩ, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông nhận thấy thực tế nhà của nằm cao hơn kênh khoảng 1,5m, cách tuyến kênh khoảng 8m và không có sự việc nước tràn vào nhà dân như kiến nghị. Tuy nhiên, do tại vị trí đoạn kênh này đi qua có nhiều mạch nước ngầm chảy ra từ trong đồi và tràn 2 bên rãnh thoát nước dọc theo đoạn kênh, do đó trong quá trình thi công nhà thầu công đã bổ sung hồ thu nước và dẫn ra suối.

2. Cử tri Đàm Thúy Kiều, thôn 6, xã Quảng Hòa

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét kéo điện cho khu dân cư tái định canh, định cư tại chỗ.

Trả lời: Xã Quảng Hòa là một xã nằm xa trung tâm của huyện Đắk Glong và hiện nay đang sử dụng điện lưới quốc gia từ Điện lực huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2023, Điện lực huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư các tuyến đường tập trung dân cư tại thôn 6, thôn 7. Còn một số tuyến đường dân cư rải rác thì Điện lực huyện Lắk chưa đầu tư. Nguồn vốn của huyện Đắk Glong chưa thể bố trí để đầu tư kéo lưới điện theo đề nghị của cử tri. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ đề nghị các cấp, ngành xem xét, sớm đầu tư các khu vực của xã Quảng Hòa chưa được cấp điện lưới quốc gia.

3. Cử tri Hầu Văn Mù, thôn 8, xã Quảng Hòa

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét làm đoạn đường trên kênh mương từ nhà ông Hạ Văn Tạo thôn 8, chạy đến nhà ông Đình Công Hoàng thôn 9.

Trả lời: thực hiện quyết định 1650/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt các danh mục đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/9/2022 của HĐND huyện Đắk Glong; Đoạn đường mà cử tri kiến nghị, đề xuất đã được phê duyệt trong danh mục đầu tư thuộc Dự án 2 của Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công trình nâng cấp và làm mới đường giao thông từ ngã 3 thôn 10 đi thôn 7,8,9 (dọc theo hướng kênh mương thủy lợi) xã Quảng Hòa. Như vậy, tuyến đường theo ý kiến của cử tri Hầu Văn Mù đã nằm trong danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025.

4. Cử tri Phạm Văn Sự, Bon R'bút, xã Quảng Sơn

4.1 Đề nghị UBND huyện xem xét cấp giấy CNQSĐĐ để người dân ổn định sản xuất và làm rõ về mốc cấp giấy CNQSĐĐ năm 2010 và luật sửa đổi đất 2013 để người dân được rõ và xin cấp đất thổ cư khu vực quy hoạch để nhân dân xây nhà hợp pháp.

Trả lời: Đối với vấn đề người dân đề nghị cấp GCNQSD đất, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, các Quyết định của UBND tỉnh để xem xét, cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp của cử tri Phạm Văn Sự, đề nghị cử tri nói rõ cụ thể đối với thửa đất, tờ bản đồ, diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất để UBND huyện được rõ trả lời cụ thể cho cử tri biết theo quy định.

4.2 Về hạ tầng giao thông: Đề nghị làm đường khu trung tâm cụm xã đảm bảo về đi lại và ATGT, cảnh quan, khu vực trung tâm của xã.

Trả lời: Trong giai đoạn 2023 - 2025, UBND huyện đã ưu tiên đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn xã Quảng Sơn, hiện nay đã được thiết kế và phê duyệt dự án như: Công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắc R'măng (Đoạn qua trung tâm xã Quảng Sơn) được phê duyệt tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 28/6/2023; Công trình nâng cấp, sửa chữa các trục đường giao thông Quảng Sơn nối đường liên xã Quảng Sơn - Đắc R'măng (Đoạn qua trung tâm xã Quảng Sơn) được phê duyệt tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 28/6/2023; Công trình Đường vào Nghĩa địa bon N'ting được phê duyệt tại Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 30/12/2022,... Việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trước hết là phải có sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, giám sát cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ việc đầu tư công trình theo quy định.

4.3 Hiện tại trên địa bàn xã đang bị ảnh hưởng mùi hôi của trang trại chăn nuôi heo đề nghị các cấp xem xét xử lý.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cử tri. Sau khi nhận được nhiều phản ánh của nhân dân trên địa bàn xã Quảng Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, Công an huyện kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Hiện nay, UBND huyện đã có văn bản đề nghị tạm ngừng cấp phép môi trường đối với công ty chăn nuôi heo Quảng Sơn để chờ chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Đa số người dân xã Đắc Plao kiến nghị:

5.1 Hiện tại một số diện tích người dân đang canh tác và sử dụng ổn định đề nghị cấp trên sớm đưa ra khỏi quy hoạch khối 03 loại rừng để tiến hành cấp sổ cho người dân, qua đó thuận lợi thế chấp Ngân hàng vay vốn sản xuất ổn định canh tác lâu dài.

Trả lời: Hàng năm, UBND huyện đều chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện điều tra cập nhật diễn biến rừng để tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cập nhật, điều chỉnh 03 loại rừng. Do đó, Quy hoạch 03 loại rừng được tích hợp vào Quy hoạch sử dụng đất theo từng thời kỳ và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đối với vấn đề cấp GCNQSD đất, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, các Quyết định của UBND

tình để xem xét, cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

5.2 Do đã hơn 13 năm nên hiện nay nhiều gia đình tách hộ ở riêng nhưng không có đất để dựng nhà. Vì vậy, đề nghị các cấp có thẩm quyền cho chủ trương bán đấu giá đất ở cho những hộ mới tách nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định định cư tại xã trong thời gian sớm nhất.

Trả lời: Hiện nay, quỹ đất sạch phục vụ việc quy hoạch đất đấu giá trên địa bàn xã Đăk Plao đã hết, do đó, trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Đăk Plao và các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng khu vực quy hoạch đất ở để thực hiện đấu giá QSD đất trên địa bàn.

5.3 Đa số cử tri xã Đăk Plao chưa được cấp đất có ý kiến, kiến nghị đến nay đã hơn 13 năm người dân đã được ổn định tái định cư, nhưng việc ổn định tái định canh đến nay chưa thực hiện đầy đủ cho các hộ đủ điều kiện tái định canh. Vì vậy, đề nghị các cấp sớm cấp đất tái định canh cho nhân dân, nếu không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP để ổn định đời sống.

Trả lời: Đối với các trường hợp chưa có đất sản xuất thì Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của công trình thủy điện Đồng Nai 3&4 (gọi tắt là Ban 666) thông báo đăng ký triển khai đăng ký cấp đất tái định canh, đất tại khu đất 324,2 ha, đất tái định canh (*Công ty sao nam*) xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong và đã hoàn thiện bản đồ phân lô khu tái định canh (*Công ty sao nam*). Tuy nhiên, một số diện tích bị người dân tại chỗ lấn, chiếm đất tại (*Công ty sao nam*) Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của công trình thủy điện Đồng Nai 3&4 đang phối hợp với UBND xã Đăk Plao củng cố hồ sơ để lập biên bản hành chính về lĩnh vực đất đai (Dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2023). Sau khi đã xử lý hoàn thành việc lập biên bản hành chính về lĩnh vực đất đai thì Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của công trình thủy điện Đồng Nai 3&4 tổ chức bốc thăm đất sản xuất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (*Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2023*).

Đối với các trường hợp không nhận đất mà nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP để ổn định đời sống thì UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đang tiến hành rà soát lập phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ gia đình cá nhân có đất đủ điều kiện bồi thường thuộc công trình thủy điện Đồng Nai 3. Đề nghị các hộ dân có nhu cầu không nhận đất mà nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP để ổn định đời sống thì liên hệ Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của công trình thủy điện Đồng Nai 3&4 (Ban 666) để làm thủ tục theo quy định.

5.4 Về các hạng mục theo phương án Thủy điện chưa được thực hiện gồm:

a) đập Thủy lợi:

Trả lời: Về các hạng mục theo phương án đập thủy lợi thì UBND huyện giao Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của công trình thủy điện Đồng Nai 3&4 (Ban 666) và các đơn vị liên quan xác minh thực tế để thống nhất vị trí xây dựng đập thủy lợi xã Đắc Plao và đã xác định được 1 vị trí tại thôn 3 xã Đắc Plao. Tuy nhiên, so sánh với Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Đắc Glong đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2131/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 thì thể hiện đất nông nghiệp và thuộc ranh thu hút đầu tư phát triển du lịch (ranh 8.000 ha) nên chưa có cơ sở thực hiện. Ngày 1/7/2023 Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của công trình thủy điện Đồng Nai 3&4 (Ban 666) và các đơn vị liên quan xác minh thực tế tại vị trí đã được quy hoạch đập thủy lợi phù hợp Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Đắc Glong đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2131/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 và không thuộc ranh thu hút đầu tư phát triển du lịch (ranh 8.000 ha) và (Ban 666) đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ về công trình đập thủy lợi (Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2023).

b) Về hạng mục sân bóng đá:

Trả lời: UBND huyện Đắc Glong đã chỉ đạo UBND xã Đắc Plao phối hợp với Ban 666 khảo sát vị trí đất “Hạng mục sân bóng đá” để triển khai, thực hiện, tuy nhiên, do nguồn vốn không đủ để thực hiện, do vậy Ban 666 đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh nguồn vốn, tham mưu cho UBND huyện xem xét để triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

5.5 Việc đề nghị tách và thành lập thôn mới: Hiện nay ở khu B, xã Đắc Plao (*trước đây nhân dân thuộc xã Đắc Plao, nhưng đất thuộc địa giới hành chính xã Quảng Khê quản lý*) là người dân của cả 5 thôn, bon đang sinh sống xen kẽ với nhau, để quản lý tốt dân cư đề nghị cấp trên cho chủ trương và phương án sắp xếp lại thôn, bon để thuận lợi cho công tác quản lý nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trả lời: Thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513); Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông về việc triển khai Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Đắc Nông.

Đối với khu tái định cư (Khu B) xã Đắc Plao, để phù hợp trong công tác quản lý về địa giới hành chính, quản lý dân cư, ngày 04/9/2020, UBND huyện Đắc Glong đã chỉ đạo phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao thực địa mốc địa giới hành chính giữa xã Quảng Khê và xã Đắc Plao để thực hiện chặt chẽ việc quản lý địa giới hành chính, quản lý dân cư theo quy định.

Đối với việc chia tách để thành lập mới và sắp xếp lại các thôn/bon trên địa bàn huyện nói chung và ở xã Đắc Plao nói riêng nhằm thuận lợi cho việc quản lý. Trên cơ sở đó, UBND huyện Đắc Glong đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham

muu UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã rà soát để tổng hợp các điều kiện, tiêu chuẩn và trong thời gian tới sẽ báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5.6 Đề nghị cấp trên giải quyết dứt điểm công tác đền bù, bồi thường, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xã Đăk Plao thực hiện trong năm 2023.

Trả lời: Việc bồi thường, hỗ trợ dự án thủy điện Đồng Nai 3 chủ yếu còn lại bồi thường, hỗ trợ cây Mai, cây Dứa, hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định 69 của Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện nay UBND huyện đã phê duyệt được 07 Quyết định với tổng số tiền chi trả cho người dân là 2,64 tỷ đồng và đang tiếp tục dự kiến phê duyệt tiếp cho các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ. Phần còn lại chủ yếu thuộc các trường hợp trồng với số lượng rất lớn. Vì vậy, hiện tại Ban quản lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc công trình thủy điện Đồng Nai 3 đang phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, các phòng ban chuyên môn của huyện nghiên cứu, rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý có liên quan để đảm bảo việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định của pháp luật. Tránh xảy ra tình trạng bồi thường, hỗ trợ gây thiệt hại lớn đến tài sản Nhà nước và cũng để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Vì vậy, cần có thời gian để các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và đang từng bước sàng lọc để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Về phần chuyển đổi nghề UBND huyện đã phê duyệt được 01 phương án và đã chi trả cho các hộ dân số tiền 15,7 tỷ đồng. Phần còn lại hiện nay UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát và bổ sung cho các hộ đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất.

6. Cử tri K'Lai, Bon B'nom păng rãh, xã Đăk Plao

Đề nghị cấp trên lắp bóng đèn chiếu sáng ở khu B giống như khu A của xã Đăk Plao, vì bóng đèn năng lượng mặt trời không đủ sáng để các cháu vui chơi, không gây ra ảnh hưởng đến giao thông vào ban đêm.

Trả lời: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bố trí hàng năm của huyện còn hạn hẹp, không đủ để thực hiện đầu tư, sửa chữa cũng như nâng cấp đồng loạt các hạ tầng, kỹ thuật trên địa bàn. UBND huyện sẽ xem xét bố trí thực hiện đầu tư, sửa chữa và nâng cấp hàng năm. Hiện nay, UBND huyện chưa có kinh phí để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở khu B theo đề nghị của cử tri K'Lai như trên. Tiếp thu ý kiến nghị của cử tri K' Lai, Bon B'nom Păng Rãh, xã Đăk Plao, UBND huyện sẽ sớm cân đối nguồn vốn và bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại khu B giống như khu A theo đề nghị của cử tri trong thời gian tới.

7. Cử tri K'Nga, Bon B'Plao, xã Đăk Plao

Đề nghị cấp trên cần triển khai cấp số nhà cho từng hộ dân để thuận tiện trong việc quản lý dân cư.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong thời gian tới.

8. Cử tri Đỗ Đăng Kiên, xã Đăk Plao

Nguyên nhân lý do vì sao một số hộ dân đang canh tác và sinh sống ở xã Đăk Plao cũ lâu năm lại thuộc đất Tà Đùng quản lý không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ tái định canh?. Việc thành lập Tà Đùng vào năm 2004 mà dân đã canh tác từ những trước năm 1978. Đề nghị trả lời bằng văn bản cụ thể.

Trả lời: Việc cấp đất tái định canh là hình thức bồi thường bằng đất. Như vậy, chỉ trường hợp bị thu hồi đất mà đủ điều kiện được bồi thường về đất thì mới được cấp đất tái định canh. Cụ thể là đất đang sử dụng thuộc UBND xã quản lý thì đủ điều kiện được bồi thường. Các trường hợp còn lại thuộc các tổ chức khác như Vườn Quốc Gia Tà Đùng, Trạm Thực Nghiệm Đăk Plao...thì không đủ điều kiện được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ về đất. Việc các hộ dân sử dụng đất từ trước khi Tà Đùng thành lập, Trạm thực nghiệm thành lập thì trước đó cũng thuộc các tổ chức khác quản lý và chưa được giao trả về cho địa phương. Vì vậy, việc các hộ dân sử dụng đất trước khi Tà Đùng hay Trạm Thực nghiệm quản lý thì cũng thuộc diện đất không được bồi thường theo quy định của pháp luật.

9. Cử tri Quan Văn Ngũ, thôn 4, xã Đăk Plao

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quy hoạch bãi rác trên địa bàn xã, hiện nay xã chưa có bãi rác gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân.

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn xã Đăk Plao đã được quy hoạch bãi rác trung tâm xã (bãi rác được quy hoạch tại vị trí cách trung tâm xã 3km, trên đoàn đường liên xã từ Đăk Plao đi Đăk Nang, giáp Công ty Hào Quang) và đã được tích hợp vào bản đồ quy hoạch điều chỉnh nông thôn mới xã Đăk Plao giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi bản đồ quy hoạch điều chỉnh nông thôn mới của xã Đăk Plao được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện sẽ xem xét đầu tư xây dựng trong thời gian tới theo quy định.

10. Cử tri Giàng A Si, thôn 5, xã Đăk Plao

10.1 Đề nghị sửa chữa và nâng cấp đường giao thông liên thôn ở thôn 5, vì con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại khó khăn gây ảnh hưởng đến giao thông của thôn.

Trả lời: UBND huyện Đăk Glong nhận được Báo cáo số 76/BC-UBND, ngày 07/4/2023 của xã Đăk Plao về việc Đề xuất chủ trương sửa chữa đường giao thông thôn 5, xã Đăk Plao. Tuy nhiên, hiện nay kinh phí đầu tư có hạn. Do vậy, UBND huyện tạm thời chưa bố trí sửa chữa tuyến đường này, UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, trong những năm tiếp theo UBND huyện sẽ xem xét và bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

10.2 Đường điện tại khu vực tuyến thôn 5 đường truyền yếu, bơm nước yếu đề nghị cần khắc phục sớm cho nhân dân và kéo điện 3 pha về.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, khu vực thôn 5 xã Đăk Plao đang được cấp điện qua 2 TBA T561 và T191 (ĐD470ĐNO) thuộc công trình Cấp điện cho khu tái định cư Đăk Plao, nhằm bố trí chỗ ở cho đồng bào thuộc diện di dời lòng hồ dự án thủy điện Đồng Nai 3 nên Trạm biến áp được xây dựng theo kết cấu bình Mono 2 pha, phục vụ cấp điện sinh hoạt. Để đảm bảo cấp điện cho khu vực

này, Công ty Điện lực Đắk Nông đã có kế hoạch xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA 100kVA-22/0,4kV san tải cho T561, T191 (ĐD470ĐNO) thuộc công trình hoàn thiện, chống quá tải lưới điện huyện Đắk Glong năm 2023, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023, khi công trình trên hoàn thành sẽ giải quyết được một phần nhu cầu của cử tri và nhân dân khu vực khu tái định cư Đắk Plao, cải thiện được tình trạng nguồn điện yếu và cấp được nguồn điện 3 pha phục vụ sản xuất.

11. Cử tri: Đố Đắc Quý, Bon Sa Ú, xã Đắk R'măng

11.1 Theo chúng tôi được biết, hiện nay đất Bon Sa Ú đã có quyết định thống nhất bàn giao về cho địa phương quản lý. Vậy kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng phương án sử dụng đất và sớm triển khai đo đạc để nhân dân chúng tôi được cấp Giấy CNQSDĐ, yên tâm lao động, sản xuất.

Trả lời: Bon Sa Ú, xã Đắk R'măng được giao trả về địa phương theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi 1.521.724,8 m² đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (thu hồi đợt 2) giao UBND huyện Đắk Glong quản lý, bố trí sử dụng. Hiện nay, UBND huyện đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, sau khi UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất, UBND huyện sẽ tiến hành xây dựng phương án sử dụng đất, xem xét cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp đủ điều kiện nằm trong ranh giới của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 giao trả địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

11.2 Tuyến đường từ xã Quảng Sơn vào xã Đắk R'măng khoảng 10km hai bên đường cây cối mọc um tùm che khuất tầm nhìn, cây cối lại hay đổ, gây rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vậy kính đề nghị các cấp, các ngành xem xét có khoản kinh phí nào phát dọn thường xuyên để đảm bảo ATGT cho người dân đi lại được an toàn hơn.

Trả lời: Tuyến đường từ xã Quảng Sơn vào xã Đắk R'măng được UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cục bộ Đường giao thông liên xã Đắk R'măng - Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, dự án này đã được thiết kế và phê duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong và đang triển khai đấu thầu để chọn lựa nhà thầu thi công. Trong dự án được phê duyệt có phát quang hai bên đường theo quy định. Tiếp thu ý kiến nghị của cử tri, hàng năm UBND huyện sẽ cân đối bố trí nguồn kinh phí để thường xuyên phát dọn hai bên đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân hơn như theo đề nghị của cử tri.

12. Cử tri Hậu Seo Mùa, thôn 7, Xã Đắk R'măng

Kính mong lãnh đạo UBND huyện quan tâm sớm triển khai quy hoạch ổn định dân cư tại các cụm 6, 8, 9, 10 thuộc thôn 7, xã Đắk R'măng.

Trả lời: Với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành công tác bố trí ổn định cho dự án ổn định dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó, có 05 dự án đang đầu tư dang dở và 08 dự án mở mới trong giai đoạn 2021 - 2025

(huyện Đắk Glong có 01 dự án mở mới là Dự án ổn định dân di cư tự do của xã Quảng Hòa và Đắk R'măng (tại Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Đắk Glong về việc thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030). Đến nay, UBND tỉnh đã giao các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Đắk Glong đang triển khai thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

Tại Công văn số 3082/UBND-NNTNMT ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Tỷ lệ: 1/500 điểm dân cư nông thôn khu vực lập các dự án ổn định dân di cư tự do đến năm 2025. Trên cơ sở các văn bản quy định và hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện Đắk Glong đã ban hành Công văn số 1594/UBND-VP ngày 06/6/2023. Trong đó, đã giao cho UBND xã Đắk R'măng và Quảng Hòa chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ: 1/500 điểm dân cư nông thôn khu vực lập các dự án ổn định dân di cư tự do đến năm 2025.

Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh và UBND các huyện, Thành phố tham mưu, đề xuất các nguồn vốn và chủ trương đầu tư để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo quy định.

13. Cử tri Cù Văn Đức, thôn 3, Xã Đắk R'măng

Kính mong lãnh đạo UBND huyện quan tâm xem xét sửa chữa, nâng cấp các cụm loa cũ tại 04 bon trên đèo vì thường xuyên hư hỏng không nghe được và lắp đặt mới các cụm loa truyền thanh trên địa bàn thôn 5, 6, 7 để tuyên truyền thường xuyên cho bà con nhân dân nắm bắt được các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như việc triển khai các chương trình của địa phương.

Trả lời: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Đắk R'măng rà soát lại toàn bộ hệ thống loa phát thanh của xã báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo, qua đó UBND xã Đắk R'măng đã có Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 20/3/2023 về việc Báo cáo thực trạng các cụm loa trên địa bàn xã hiện có 12 cụm loa, số cụm loa còn hoạt động tốt là 05 cụm, số cụm loa cần sửa chữa, thay thế là 07 cụm. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Văn hóa TT&TT phối hợp với UBND xã Đắk R'măng cử cán bộ xuống hỗ trợ, phối hợp sửa chữa thay mới các cụm loa đã hư hỏng, không còn hoạt động trên đèo Đắk R'măng theo kiến nghị của cử tri.

Về việc lắp đặt mới các cụm loa truyền thanh trên địa bàn thôn 5,6,7 tại xã Đắk R'măng: Do công suất phát của Đài truyền thanh xã Đắk R'măng là trạm công suất nhỏ chỉ (50 wat). Địa hình đồi núi che khuất, ảnh hưởng tới khả năng phát sóng của Đài truyền thanh xuống các cụm loa dân cư dưới chân đèo cho nên việc lắp đặt thêm các cụm loa mới xuống thôn 5,6,7 là không khả thi. Tuy

nhiên, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông đang tổ chức rà soát các địa điểm xây dựng, lắp đặt các hệ thống Đài Truyền thanh công nghệ Thông tin - Viễn thông (thông minh) trên địa bàn huyện Đắk Glong, trong đó có xã Đắk R' măng và các cụm thôn 5,6 và 7.

14. Cử tri Trần Văn Thoan, thôn 5, xã Quảng Sơn

14.1 Mỗi hộ dân đóng 2.000.000đ để làm đường, nhưng đến nay vẫn còn 18 hộ dân chưa có điện, đường còn 1,2 km chưa được hưởng lợi, đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

a) *Đối với kiến nghị về điện:* Hiện tại UBND huyện đang chờ Công ty điện lực Đắk Nông khảo sát tuyến đường điện nói trên, tuy nhiên UBND huyện nhận thấy nếu hạ bình điện mới phục vụ 18 hộ là không khả thi, vì vậy, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã đề nghị Ban tự quản thôn/bon rà soát cụ thể và báo cáo UBND huyện để đề nghị Công ty điện lực kết nối theo tuyến cũ.

b) *Đối với kiến nghị về đường:* Hiện nay tuyến đường bê tông thôn 5 đã được khảo sát và UBND huyện đã phê duyệt nguồn vốn đầu tư. Sau khi đấu thầu và thực hiện xong các thủ tục pháp lý của cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thi công công trình theo phương án đã phê duyệt theo đúng quy định trong thời gian tới.

14.2 Các hộ dân đi kinh tế mới Hà Tây đã được UBND tỉnh giao về cho địa phương quản lý, đề nghị UBND huyện sớm xây dựng phương án tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân gồm (99 hộ di dân) đề nghị các cấp quan tâm trả lời cho dân bằng văn bản.

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi 1.521.724,8 m² đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (thu hồi đợt 2) giao UBND huyện Đắk Glong quản lý, bố trí sử dụng, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra đối với các GCNQSD đất đã được cấp trước đây thuộc ranh giới của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 nay đã được giao trả về địa phương. Qua quá trình rà soát, đối chiếu hồ sơ địa chính được lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Glong để xây dựng phương án sử dụng đất, UBND huyện Đắk Glong phát hiện có 136 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc ranh giới của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 quản lý trước ngày có các Quyết định thu hồi diện tích đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 giao cho UBND huyện Đắk Glong quản lý, bố trí sử dụng (theo báo cáo số 55/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 06/09/2022 của Chi nhánh Văn phòng ĐkĐĐ). Trong tổng số 136 GCNQD đất được cấp, có 16 GCNQD đất đã được người dân thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế..., có 09 GCNQD đất đã thực hiện thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng. Việc thu hồi các GCNQSD đất đã thuộc ranh thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 giao cho UBND huyện Đắk Glong quản lý sẽ tốn kém nhiều thời gian, chi phí của người dân cũng như làm thiệt hại quyền của người sử dụng

đất đổi với các hồ sơ đã chuyển nhượng, do đó, hiện nay UBND huyện đã có Công văn xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ tiến hành xây dựng phương án sử dụng đất, xem xét cấp GCNQSD đất đổi với các trường hợp đủ điều kiện nằm trong ranh giới của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 giao trả địa phương.

15. Cử tri Nguyễn Đức Êm, Bon N’ting, xã Quảng Sơn

15.1 Công trình thủy lợi không đảm bảo chất lượng vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng (2 tuyến mương nhỏ).

Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông trả lời như sau: Sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát theo kiến nghị của cử tri, Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông xác nhận hạng mục tuyến kênh thuộc dự án hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông, được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 31/10/2018) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán (tại Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 13/8/2020), dự án đã hoàn thành công tác xây lắp trong năm 2021. Hiện nay, Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. Mặc dù, dự án chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, vận hành nhưng để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân tại khu vực tuyến kênh nên Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đã phối hợp, tạo điều kiện và hướng dẫn người dân chủ động lấy nước từ các cống tưới để dẫn nước vào ruộng, đảm bảo phục vụ sản xuất từ năm 2022 cho đến nay.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm tra hiện trường, nhận thấy thực tế nội dung kiến nghị cụ thể như sau: Tại tuyến kênh N1 đang bị đất từ trên đồi chảy xuống làm bồi lấp khoảng 70m kênh. Nguyên nhân, do gần đây người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đất trồng cà phê sang đất trồng cây hoa màu, trong quá trình cải tạo đất vào thời điểm mùa mưa nên lượng đất từ trên đồi chảy xuống bồi lấp kênh.

Trong thời gian tới UBND xã Quảng Sơn chỉ đạo và yêu vận động các hộ dân khắc phục hậu quả, nạo vét tuyến kênh mương bị đất bồi lấp, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình sản xuất không tự ý đào, san ủi trong phạm vi hành lang an toàn công trình để tránh gây thiệt hại, ảnh hưởng đến công trình.

15.2 Về cống lấy nước trên tuyến kênh chính bị xói lở.

Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông trả lời như sau: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Nhà thầu thi công tổ chức khắc phục theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo phục vụ sản xuất cho người dân theo quy định.

15.3 Đập hồ Ba trong hoạt động không hiệu quả (nhà điều hành không hoạt động gây lãng phí của Nhà nước)

Công ty khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông trả lời ý kiến cử tri xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong như sau: Trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện

Đắk Glong, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lý, khai thác và bảo vệ 15 công trình thủy lợi. Tuy nhiên, các công trình khi bàn giao về Công ty khai thác thì công trình thủy lợi trên địa bàn xã Quảng Sơn không có nhà quản lý vận hành nên trong công tác quản lý, vận hành công trình (*trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn công trình mùa mưa lũ, kiểm tra bảo vệ công trình, điều tiết nguồn nước đảm bảo an toàn mùa mưa lũ, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất*) còn gặp khó khăn về nơi ở.

Nhà quản lý vận hành hồ Ba Trong được Ban Quản lý dự án Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông làm Chủ đầu tư xây dựng dự án và bàn giao cho Công ty quản lý sử dụng năm 2021. Việc nhà quản lý vận hành được xây dựng tại công trình hồ Ba Trong đã góp phần thuận lợi và hiệu quả trong việc quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Quảng Sơn nói chung và công trình Hồ Ba trong nói riêng (*đảm bảo an toàn đập, bảo vệ tài sản công trình, cấp nước tưới ổn định 71,2ha cây trồng/năm*) và hiện nay Công ty đang sử dụng hiệu quả nhà quản lý vận hành.

Trên đây là báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND huyện Đắk Glong. Đề nghị HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- CT; các Phó CT. UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- HĐND, UBND các xã;
- Công an huyện;
- Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Nam Thuận